

(สำเนา)

รับที่ ๕ / ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
กระทรวงยุติธรรม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ด้วยปัจจุบันมีอาคารสูงทั่วประเทศประมาณไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ อาคาร เป็นอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่า ๑๐,๐๐๐ อาคาร โดยมีรายงานการจัดลำดับให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่อาคารสูงในกรุงเทพมีความสูงสุดประมาณ ๓๐๐ เมตร และขณะนี้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มความสูงไปอีกกว่า ๖๐๐ เมตร อย่างไรก็ตามอาคารสูงในพื้นที่ต่าง ๆ มีทั้งอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรมขนาดใหญ่ โดยอาคารดังกล่าวเหล่านั้นที่มีความสูงอาคารตั้งแต่ ๒๐ ชั้นขึ้นไปมีความสูงประมาณ ๖๐ เมตร กว่า ๗๐๐ อาคาร ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยจะมีความยากลำบากต่อการเข้าระงับเหตุ เนื่องจากบางอาคารอาจมีการสร้างต่อเติมผิดแบบ รวมถึงอาคารที่สร้างก่อนปี พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ยังไม่มิกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารสูง โดยเฉพาะทำให้อาคารสูงบางแห่งยังอยู่ในพื้นที่ที่ถนนแคบ ในซอย หรือใกล้ย่านชุมชนหนาแน่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าระงับเหตุ เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งสิ้น จากกรณีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยสูง ๑๐ ชั้น ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๘ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ลึกเข้าไปประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเหตุดังกล่าวมีปัญหาลดอุปสรรคต่อการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งจากเป็นอาคารสูง ซอยเกิดเหตุคับแคบและเป็นซอยตัน อีกทั้ง การเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์ในการดับเพลิงไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความล่าช้าในการระงับเหตุ จึงทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน คือ มีผู้เสียชีวิต ๑ คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บหลายราย นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ต้องตรวจสอบและให้ความสำคัญ เนื่องจากพบว่าหลังระงับเหตุได้ตรวจพบว่าในถุ่มีอดดับเพลิงด้านขวาของเจ้าหน้าที่อาสาบรรเทาสาธารณภัยรายหนึ่ง มีนาฬิกาข้อมือห้อย มีมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นนาฬิกาของผู้เสียชีวิตอันทำให้เกิดข้อสงสัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายนี้ว่ามีเจตนาที่จะลักทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ภาครัฐต้องให้ความสำคัญและต้องมีมาตรการในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อระงับเหตุ โดยเฉพาะที่เกิดจากอัคคีภัยในอาคารสูง ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสร้างความมั่นใจต่อผู้อาศัยในอาคารสูง จึงขอเรียนถามว่า

๑. ภาคกรรัฐมี...

๑. ภาครัฐมีมาตรการและแผนในการเข้าระงับเหตุ จากกรณีการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่อาคารสูง ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่ ประการใด

๒. ภาครัฐมีมาตรการในการป้องกันจากกรณีมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ กระทำการลักทรัพย์ที่อยู่ในอาคารหรือบริเวณพื้นที่ดังกล่าว อันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากหรือไม่ ประการใด

๓. ภาครัฐได้มีนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมถึงกำหนดมาตรการทั้งในด้านบุคลากรที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยเกิดตึกถล่มจากแผ่นดินไหว อุทกภัย ทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ ประการใด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม

(สมเจตน์ บุญถนอม)

สมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

*สม. ฤทธิ*

(นายอัมฤทธิ เกตุแก้ว)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม

สำนักงานประชุม

*สม. ฤทธิ* /พิมพ์

สม. ฤทธิ /ทาน